

Bài Học số 5: Việc Phục Sự

Anh chị em có thể giảng dạy trọn vẹn bài học này hoặc chia nó ra thành những đoạn ngắn hơn để dạy. Hãy thích ứng bài học này theo hoàn cảnh địa phương và nhu cầu, lứa tuổi, cùng sự hiểu biết của chủ tịch đoàn nhóm túc số hoặc lớp học của anh chị em.

CHÚA GIÊ SU KY TÔ ĐÃ DẠY CHÚNG TA CÁCH ĐỂ PHỤC SỰ

Để giúp các thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm túc số hoặc lớp học nhận ra rằng Chúa Giê Su Ky Tô là tấm gương cho họ về việc phục sự, anh chị em có thể mời họ thảo luận về những lời giảng dạy và tấm gương phục vụ của Ngài (xin xem [Lu Ca 10:25-37](#); [3 Nê Phi 17:5-10](#)). Hãy giải thích rằng việc phục sự là chăm sóc cho một người nào đó giống như Đấng Cứu Rỗi sẽ làm. Khi nào có ai đó đã làm việc này cho anh chị em, và việc đó đã làm anh chị em cảm thấy như thế nào? Tấm gương của Đấng Ky Tô áp dụng như thế nào cho các nỗ lực của chúng ta nhằm phục sự cho các thành viên trong nhóm túc số hoặc lớp học của mình? Cho những người khác?

CHÚNG TA CÓ THỂ PHỤC SỰ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH

Để giúp các thành viên trong chủ tịch đoàn nhận được sự soi dẫn về cách để phục sự những thành viên trong nhóm túc số hoặc lớp học của họ, hãy mời họ thảo luận về mỗi người bằng tên của người ấy (người thư ký có thể lấy danh sách học viên từ ứng dụng Công Cụ Tín Hữu hoặc từ thư ký của tiểu giáo khu). Các câu hỏi sau đây có thể giúp ích:

- Chúng ta biết gì về họ?
- Những ưu điểm và thử thách riêng của họ là gì?
- Chúng ta có thể làm gì để giúp họ (ví dụ, trong sự phục vụ và sinh hoạt và các buổi họp ngày Chủ Nhật)?

Yêu cầu các thành viên trong chủ tịch đoàn cũng hãy cân nhắc cách họ có thể khuyến khích các thành viên trong nhóm túc số và lớp học để sử dụng những ưu điểm và tài năng của mình nhằm phục sự người khác, cả bên trong lẫn bên ngoài nhóm túc số hoặc lớp học của họ.

Mời chủ tịch đoàn nhóm túc số hoặc lớp học hành động theo những điều họ được soi dẫn để làm. Họ có thể muốn xem xét và sửa đổi những kế hoạch đã được đưa ra trong buổi họp chủ tịch đoàn gần đây nhất của mình để gồm vào những kế hoạch mới. Hãy chắc chắn để họ hiểu rằng những thông tin nhạy cảm được chia sẻ về các cá nhân phải được giữ kín mật.

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU HỖ TRỢ

- *Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô*, chương 21, ChurchofJesusChrist.org
- [2 Cô Rinh Tô 6:4-7](#); [Mô Si A 18:8-9](#); [Giáo Lý và Giao Ước 84:106](#)